

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ (1 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน)

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาตนเอง	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ	วันที่	หน่วยงานที่จัด
ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ และ อ.ดร.เกษม เปรมประยูร	งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11	สามารถนำแนวคิดและความรู้ทางด้านศาสตร์การ สอน การจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอนในห้องเรียน เพื่อให้มนิสิตเกิดทักษะทาง ปัญญาและกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยมีการคิด อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถออกแบบและ สร้างนวัตกรรมจากกิจกรรมในห้องเรียน โดยการใช้ วิจัยเป็นฐานได้อย่างมีคุณภาพ	17-19 ตุลาคม 2561 / อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพค เมืองทอง ธานี	Pico
อ.ดร.เกษม เปรมประยูร	ประชุมโครงการ TRAIN-FLIX แพลตฟอร์มอบรม ครูดิจิทัลและไฮบริด	ได้แนวทางในการออกแบบหลักสูตรที่ MOU การ สอนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การออกแบบ หลักสูตรในการอบรมโดยใช้เทคโนโลยี	9 พฤศจิกายน 2561 / สำนักงาน สภาครุศาสตร์ในประเทศไทย	บริษัท วิสตอมไวต์ จำกัด และ บริษัทในเครือเลอร์นบาล้านซ์ กทม
	อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรการจัดการเรียน การสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยนวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด ระยะที่ 3	ได้แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ สอนที่สอดคล้องกับเทคนิคการเรียนการสอน สำหรับศตวรรษที่ 21	18 มกราคม 2562 / โรงเรียน บ้านเขาต้อม จังหวัดปัตตานี	มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา ทักษะการคิด จังหวัดขอนแก่น
อ.ดร.เกษม เปรมประยูร และ อ.ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์	ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5	ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสอนสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ได้รับความรู้ในการทำวิจัยเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	25-28 มกราคม 2562 / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษา
	กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 13	สามารถนำแนวคิดและรูปแบบมาใช้เป็นแนวทางใน การจัดการเรียนรู้ให้กับนิสิตได้เกิดทักษะในการ จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในชั้นเรียนจริง	30-31 มีนาคม 2562 / มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ-สกุล	รายละเอียดการพัฒนาดตนเอง	การใช้ประโยชน์/การได้รับรางวัล หรือการยอมรับ	วันที่	หน่วยงานที่จัด
อ.ดร.ชญชนก พูนศิลป์ และ อ.ประชิต คงรัตน์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA	ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ลึกซึ้งขึ้น ทำให้ได้แนวคิดและรูปแบบไปใช้ในการพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดทำประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	24-25 เมษายน 2562 / ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ.ประชิต คงรัตน์ และ ผศ.ดร.สมภพ อินทสุวรรณ	โครงการยกระดับหนังสือ ตำรา สู่งานพิมพ์	ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเตรียมเอกสารเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	15 พฤษภาคม 2562 / ห้อง SC315 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ	คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ